

Số: 03 /NQ-HĐND

Hải Chánh, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI CHÁNH
KHÓA XII - KỶ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 04/7/2024 của UBND xã về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 của UBND xã; Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã và ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Đề nghị UBND xã tiếp tục rà soát, chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp đối với các chỉ tiêu dự báo khó đạt đến năm 2025, quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tập trung chỉ đạo thắng lợi vụ Hè thu, Thu đông năm 2024. Phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa trước ngày 25/8/2024. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện, xã trong năm 2024. Tiếp tục khuyến khích đầu tư mô hình cá lồng, vận động chuyển đổi diện tích trồng lúa gạo khó khăn, kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt, sen - cá để tăng giá trị trên đơn vị diện tích.

3. Tập trung thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong năm để hoàn thành mục tiêu năm 2024. Chỉ đạo Ban phát triển các thôn thực hiện đồng bộ có hiệu quả Bộ tiêu chí Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn

mới, 6 nội dung chính trang nông thôn, ngày NTM; chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các hạng mục đối với 02 vườn mẫu tại Nam Chánh và Tây Chánh để làm tiền đề rà soát, đánh giá, đề nghị công nhận vườn mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh tiểu thủ công nghiệp- ngành nghề trên địa bàn, nâng cao chất lượng làng nghề chổi đót Văn Phong, nghề Mứt gừng và Bánh lọc Mỹ Chánh. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân có điều kiện phát triển ngành nghề mới trên địa bàn. Tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp và trên địa bàn xã. Phân đầu giá trị sản xuất năm 2024 đạt 361,73 tỷ đồng.

5. Khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trao đổi, tiêu dùng của nhân dân. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý thị trường, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn góp phần tăng nguồn thu cho địa phương. Phân đầu tổng mức doanh số bán lẻ tiêu dùng và dịch vụ năm 2024 đạt 283,12 tỷ đồng, lao động tham gia trong ngành TM-DV là 1.209 người, số cơ sở kinh doanh 549 cơ sở.

6. Thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015. Tích cực khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của trên và các chương trình dự án. Tiếp tục thực hành tiết kiệm chi đảm bảo đúng quy định và nhu cầu cải cách tiền lương, đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước.

7. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình XDCB đưa vào sử dụng trước 30/8/2024, đảm bảo chất lượng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai rà soát danh mục công trình xây dựng năm 2025 sử dụng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được HĐND huyện ban hành tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 và Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 24/01/2024 để đề xuất điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương và nguồn lực phân bổ từ ngân sách Trung ương năm 2025, khả năng đóng góp của nhân dân.

8. Tổ chức công bố quy hoạch đồ án chung xây dựng xã đến năm 2035, rà soát, quản lý và xây dựng các kế hoạch, đề án để thực hiện quy hoạch. Hoàn thành các hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về thu hồi đất tổ chức đấu giá QSDĐ. Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên và môi trường; vận động Nhân dân tích cực thực hiện đề án 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Phân đầu đến cuối năm có 100% số hộ có hố xí tự hoại, bán tự hoại, 6/6 thôn thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

9. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh một cách thực chất, bền vững. Chỉ đạo các trường xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2024-2025 đạt hiệu quả cao. Cùng cố vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học. Tổ chức Hội thảo về giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh ma túy, đạo đức lối sống cho học

sinh. Phối hợp với Đoàn TNCS HCM xã tổ chức đối thoại thanh niên năm 2024. Vận động, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, các đối tượng BHYT và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông DS-KHHGD, tuyên truyền giáo dục lồng ghép các hoạt động DS-KHHGD với các chương trình y tế xã hội thông qua các tổ chức đoàn thể. Hạ thấp tỷ lệ sinh tự nhiên còn 0,7%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn dưới 15%.

11. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ lớn trọng đại của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2024); 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhằm tạo ra không khí vui tươi lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống mới, thực hiện tốt quy chế đám tang, đám cưới và lễ hội gắn với xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá NTM.

12. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2024), thường xuyên chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xanh sạch đẹp; thăm hỏi động viên các gia đình TBLS, có công với cách mạng đang gặp khó khăn; tổ chức lễ tri ân dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. Tập trung nguồn lực cho công tác XDGN bền vững, nhằm từng bước đưa đời sống các hộ nghèo vươn lên, phấn đấu duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%. Đẩy mạnh lao động xuất khẩu. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ASXH, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đỡ những người tàn tật, già cả neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

13. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán tiền trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục duy trì và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của Nhân dân, không để dây dưa kéo dài. Cán bộ, công chức phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu chấp hành và thực thi pháp luật, thường xuyên học tập và làm

